



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2551 หน้า 23

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

พระเทพฯทรงแนะปรับ"บัณฑิตคืนถิ่น"

เสริมิวิชาชีพครูให้-"มศว"เตรียมลดด่วน

นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ได้พบบรรดา นิสิตบัณฑิตคืนถิ่น ครูวิทยาศาสตร์คืนถิ่น คณะวิทยาศาสตร์ และนิสิตบัณฑิตพัฒนาชุมชน คณะสังคมศาสตร์ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์กีฬาพัฒนา จ.น่าน โครงการนี้ สมเด็จพระเทพฯเป็นผู้ให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตที่มีภูมิลำเนาอยู่ในถิ่นทุรกันดารแถบภาคเหนือ ซึ่งได้ดำเนินโครงการมาแล้ว 6 ปี ระยะแรกเริ่มที่ มศว แต่ในปี นี้ สมเด็จพระเทพฯพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นปีแรก ซึ่งให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตที่อยู่ในแถบภาคเหนือเช่นกัน

"จากประสบการณ์ที่ มศว ผลิตบัณฑิตคืนถิ่น ครูวิทยาศาสตร์คืนถิ่น และพัฒนาชุมชน ทุกๆ ปี จะถวายรายงานผลการดำเนินงานแก่สมเด็จพระเทพฯทุกปี ตลอดจนผลการเรียนของนิสิต ในปีนี้สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีรับสั่งถึงหลักสูตรบัณฑิตคืนถิ่น คณะสังคมศาสตร์ ว่าอยากให้ปรับหลักสูตรที่เน้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ และควรให้นิสิตมีโอกาสเรียนวิชาชีพครูเสริมเข้าไป ด้วย เพราะนิสิตที่สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่อยากกลับไปเป็นครูสอนหนังสือให้แก่เด็กในชุมชน อีกทั้งอยากจะเป็นแกนนำ และเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชน ช่วยเหลือชุมชน ซึ่งเป็นบ้านเกิดของตัวเอง หลังจากมีโอกาสได้เข้าเฝ้าเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตนและผู้บริหารมหาวิทยาลัยกำลังเตรียมการประชุมปรับหลักสูตรให้เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทที่นิสิตต้องกลับสู่ชุมชนให้มากที่สุด" นายวิรุณ กล่าว

นายวิรุณกล่าวว่า ในส่วนของบัณฑิตคืนถิ่น และครูวิทยาศาสตร์คืนถิ่นนั้น ต้องปรับเปลี่ยน เพราะจากที่ตน และทีมผู้บริหารมีโอกาสไปเยี่ยมนิสิตในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน จ.น่านนั้น พบว่าครูวิทยาศาสตร์ที่ต้องกลับคืนสู่ถิ่นฐานตัวเอง ต้องกลับไปสอนวิชาที่หลากหลาย ทั้งวิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย พลศึกษา นาฏศิลป์ ศิลปะ และประสบการณ์ชีวิต ดังนั้น หลักสูตรครูวิทยาศาสตร์คืนถิ่น จึงต้องเป็นหลักสูตรที่เป็นสหวิทยาการ และต้องบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วย เพื่อว่านิสิตครูวิทยาศาสตร์บัณฑิตจะมีความรู้ที่หลากหลาย และสอนเด็กในชั้นเรียนได้ในทุกๆ วิชาที่โรงเรียนได้จัดให้สอน เรื่องเหล่านี้ มศว ต้องประชุมเพื่อหารือในการปรับหลักสูตร เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความสามารถให้มากที่สุด

หน้า 23

